

Sliding Fee Discount Program (Chương Trình Gia Giảm Chi Phí) cho phép chúng tôi giảm giá hay “gia giảm” chi phí chăm sóc của quý vị hoặc của gia đình quý vị tại CHC. Quý vị có thể nộp đơn cho chương trình để xem có hội đủ điều kiện được giảm giá không.

Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện dựa trên tổng lợi tức và số người trong gia đình. Nếu lợi tức hoặc số người trong gia đình có thay đổi, quý vị có thể tái xác nhận vào bất kỳ lúc nào trong suốt cả năm.

CÁCH NỘP ĐƠN: Khi quý vị đã trở thành bệnh nhân tại CHC, một Chuyên Gia Tiếp Nhận Bệnh Nhân sẽ sẵn sàng gặp và giúp quý vị ghi danh vào chương trình gia giảm chi phí. Các khoản gia giảm chi phí thường có hiệu lực trong một năm. Khi hết hạn giảm giá, quý vị sẽ phải nộp đơn lại.

Tôi phải trả bao nhiêu tiền? Chi phí của quý vị luôn luôn ít nhất là **\$25** cho các dịch vụ chăm sóc Y Tế, Nha Khoa, Sức Khỏe Tâm Thần và Phụ Khoa (OB/GYN). Ngoại trừ: Khuyến nghị Thử Máu Bên Ngoài, chi phí tại Tiệm Thuốc Tây và chăm sóc Nha Khoa Trả Trước. Nếu quý vị không thể chi trả hóa đơn, xin vui lòng liên lạc với Dịch Vụ Trương Mục tại 563-336-2071.

Cần trả chi phí vào lúc nhận dịch vụ. Chi phí bao gồm các khoản phí thử máu tại văn phòng.

**Không bao gồm chi phí tại Tiệm Thuốc Tây*

Mức Lệ Phí Gia Giảm Cố Định	Chi Phí
B hoặc “Phí Thường”	\$25
C	\$50
D	\$75
E	\$100
F	Trả Đầy Đủ

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể nộp đơn xin giảm giá ngay cả khi tôi có bảo hiểm hay không?

Có. Sẽ áp dụng khoản giảm giá sau bất kỳ khoản tiền trả nào từ bảo hiểm. Ở đây bao gồm bảo hiểm tư nhân, Medicare, và Medicaid.

CHC có phải là bệnh xá miễn phí hay không?

Không. Tất cả bệnh nhân đều có trách nhiệm trả một phần chi phí cho việc chăm sóc và họ phải trả hóa đơn.

Ai trả cho các dịch vụ được giảm giá?

Các khoản trợ cấp và quyên góp nhận được để giúp bù lại chi phí.

Tôi cần phải có quốc tịch mới được nộp đơn không?

Không. Ai cũng có thể nộp đơn.

Nếu tôi không có một khoản lợi tức nào thì sao?

Quý vị vẫn có thể nộp đơn xin giảm giá. Một Chuyên Gia Tiếp Nhận Bệnh Nhân có thể giúp. Quý vị vẫn được tính mức phí tượng trưng cho lần khám bệnh. Quý vị có thể trả bao nhiêu tiền cũng được, để trương mục không bị nợ quá hạn.

Thông tin về lợi tức của tôi có được giữ kín không?

Có. Mọi thông tin thu thập được từ quý vị sẽ được giữ kín.

Community Health Care, Inc. nhận quỹ [HHS](#) và có Federal Public Health Service (Dịch Vụ Sức Khỏe Công Cộng Liên Bang, PHS) đối với một số đơn đòi quyền lợi về chăm sóc sức khỏe hoặc liên quan đến sức khỏe, bao gồm các đơn đòi bồi thường vì có sơ xuất trong khi khám chữa bệnh, theo chương trình hoặc cho những người được bảo hiểm theo chương trình.

Sửa Đổi ngày 3/30/21.